

HARRY POTTER CHÍNH THỨC ĐƯỢC XUẤT BẢN TẠI THẾ GIỚI KHÔNG PHÉP THUẬT- MUGGLE

Như chúng ta đã biết, Harry Potter là vị anh hùng đã đánh bại Voldemort-Chúa tể Hắc ám và mang lại nền hòa bình sau một phen bị xáo trộn cho toàn bộ cộng đồng pháp thuật. Bè lũ Tử thần thực tử-những kẻ trợ giúp Voldemort trong các vụ thảm sát và phá hoại hàng loạt sau đó cũng đã bị bắt giữ bởi lực lượng Thần Sáng. Sau chiến thắng lớn lao đó, Harry Potter trở thành tâm điểm chú ý của thế giới pháp thuật, và thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, cô J.K.Rowling đã quyết định ghi chép lại toàn bộ hành trình của Harry từ khoảng thời gian cậu lần đầu đặt chân vào thế giới pháp thuật cho đến lúc cậu đánh bại hoàn toàn Chúa tể Hắc ám.

Bộ sách gồm tất cả 7 cuốn, tương ứng với 7 năm học của Potter tại Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Nội dung xuyên suốt bộ sách là những cuộc phiêu lưu, chiến đấu và nhiều phen mạo hiểm của Potter và 2 người bạn thân thiết nhất của mình- cô Granger và cậu Weasley, dưới sự theo dõi và săn sóc của hiệu trưởng- cụ Albus Dumbledore và cả thầy Severus Snape-

giáo viên phụ trách bộ môn Độc Dược trong 5 năm đầu và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong năm thứ 6 của Potter, người mà cậu thừa nhận đã cực kì căm ghét trong một khoảng thời gian dài. Từ năm thứ nhất, Potter đã lần đầu tiên đã chạm trán với Chúa tể Hắc ám, và may mắn sống sót nhờ sự trợ giúp kịp thời của cụ Dumbledore. Sang năm thứ 2, cậu thành công giải cứu em gái của người bạn thân nhất- cô Ginny Weasley và đánh bại Mãng xà-



con quái vật ẩn trong tòa lâu đài do một phần linh hồn của Chúa tể Hắc ám thả ra. Năm thứ 3, người cha đỡ đầu của cậu trốn thoát khỏi Nhà ngục Phù thủy Azkaban và đến tìm cậu; cũng trong năm học này, Potter đã biết được nguyên nhân thực sự dẫn đến sự việc Chúa tể Hắc ám giết hại ba mẹ cậu và buộc cậu phải đến ở tại nhà di dưỡng và người anh họ - những người thuộc thế giới Muggle và được cho là đã đối xử không được tốt với cậu trong một thời gian dài. Bước sang năm thứ 4, Potter một lần nữa gặp nguy hiểm chết người khi cậu được thêm vào cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật mặc dù chưa đủ tuổi bởi một bên thứ 3, cũng là lần đầu chạm trán giữa cậu với Chúa tể Hắc ám đã phục hồi lại cơ thể và toàn bộ quyền năng của mình. Năm tiếp theo, Potter phải đối mặt với các lời chỉ trích khi nói lên sự thật rằng Chúa tể Hắc ám đã trở lại, nhưng Bộ Pháp thuật không muốn tin vào điều đó, và một lần nữa, cậu lại phải hứng chịu sự mất mát to lớn khi mất đi người thân của mình. Năm thứ 6 tại trường Hogwarts, Potter liên tiếp

mất đi những người thân yêu nhất với mình, cuối năm đó, trường Hogwarts quyết định đóng cửa. Cuốn sách thứ 7 và cũng là cuốn sách cuối cùng kể về cuộc hành trình tìm kiếm và tiêu hủy 7 phần hồn của Chúa tể hắc ám để có thể dẫn đến mục tiêu cuối cùng: hạ gục hắc một lần và mãi mãi của cậu và 2 người bạn thân nhất của cậu. Và trong suốt 7 năm đó, Potter luôn nhận được sự đồng hành, trợ giúp và ủng hộ, từ những người bạn thực sự của mình, từ các giáo viên và những người ủng hộ cậu dù trực tiếp hay gián tiếp trong cộng đồng pháp thuật. Cuối cuốn sách, cô Rowling đã hé lộ một chút về tương lai sau này của Potter và những người khác, cụ thể là vào thời điểm 19 năm sau đó.

Xuyên suốt cả bộ sách, cô Rowling đã truyền vào rất nhiều thông điệp có ý nghĩa tốt đẹp: qua hàng loạt sự ra đi của các nhân vật, Harry Potter muốn nói cho chúng ta biết rằng cần phải trân trọng những người vẫn còn đang ở trước mắt mình, tất cả những người sẵn sàng đồng hành, chia ngọt sẻ bùi với ta xứng



đáng được trân trọng cho đến hết cuộc đời; như cụ Dumbledore từng nói: *“Đừng thương xót những người đã chết, Harry. Hãy xót thương những người còn đang sống, và hơn tất cả, là những kẻ sống mà không có tình thương yêu.”*, quá khứ không thể nào được quay lại, kể cả phép thuật có cao cường đến đâu chẳng nữa, cũng không thể mang những người ta yêu quý trở về. Cô Granger- một trong 2 người bạn thân nhất của Potter là một phù thủy xuất thân từ một gia đình Muggle, mặc dù là học sinh thông minh nhất trường, cô cũng nhiều lần bị trêu chọc thậm chí sỉ vả về nguồn gốc Muggle của mình. Và trong tất cả những lần đó, hành động đứng lên bảo vệ bạn của cậu Weasley và Potter là minh chứng sâu sắc cho tình bạn của họ và một tinh thần phản đối việc phân biệt chủng tộc giữa phù thủy thuần chủng và gốc Muggle. Lòng khoan dung và tình yêu thương cũng là một thông điệp ý nghĩa quan trọng mà cô Rowling muốn gửi gắm thông qua bộ sách, cụ Dumbledore chính là hiện thân của những điều ấy. Luôn nhìn ra và tin tưởng vào những điều tốt đẹp nhất ở mỗi con người, một số người có thể coi là cụ đàn gờ, lú lẫn khi trao cơ hội và đặt niềm tin vào những người không đáng để tin cậy. Nhưng cuối cùng, cụ đã chứng minh những niềm tin đó của cụ là hoàn toàn đúng đắn. Đồng thời, Harry Potter cũng cho các độc giả thấy được sức mạnh to lớn của tinh thần đoàn kết. Nhờ có tinh thần đoàn kết, mà Potter và những người bạn của cậu mới có thể trải qua bao khó khăn, thử thách và cuối cùng đã cùng nhau đánh bại Chúa tể Hắc ám. Ngoài những thông điệp ý nghĩa sâu sắc, Harry Potter còn được đánh giá là một câu chuyện thú vị, xen lẫn nhiều yếu tố hài hước, cốt truyện và nhịp điệu của cả bộ sách khiến độc giả ấn tượng hơn bao giờ hết, và các tình tiết của truyện được gắn kết với nhau hết như một trò chơi ghép hình hoàn hảo, không hề có một trang sách thừa nào. Vậy

nên, các độc giả khi đọc sách không những được trải nghiệm những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, các cuộc chiến đấu gay gắt, ấn tượng mà còn được giáo dục về mặt tinh thần cũng như các bài học trong cuộc sống.

Về quyết định in ấn và phát hành tác phẩm Harry Potter công khai và rộng rãi tại Thế giới Muggle, một vài ý kiến phản đối cho rằng việc đó có thể làm bại lộ danh tính của cộng đồng phù thủy. Để giải quyết những tranh cãi nêu trên, ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật khẳng định rằng bộ sách sẽ chỉ xuất hiện như một trong những tiêu thuyết viễn tưởng khác và được bày bán tại nơi mà những người dân Muggle gọi là “*Hiệu sách*”. Nói cách khác, Harry Potter sẽ chỉ xuất

hiện như một tác phẩm và hết sức bình thường. Theo khảo sát của lượng sách tiêu thụ tại cao, và trong các bàn nói chuyện của giới chuyên về cuộc đời của chủ đề nóng và được biệt, bộ sách cũng rất giá cao tại Thế giới nhiều cô cậu bé rằng họ cũng có thể trở và pháp sư như trong



giả tưởng không có thật tại Thế giới Muggle. chúng tôi hiện nay, số cả 2 thế giới đều rất ăn cũng như các cuộc phù thủy, những câu Harry Potter luôn là bàn luận rất nhiều. Đặc được yêu thích và đánh Muggle. Thậm chí Muggle đã tin tưởng thành những phù thủy truyện, và những cộng

đồng fan hâm mộ của Harry Potter cũng phát triển với số lượng không nhỏ. Việc xóa kí ức của những người dân tình cờ chứng kiến những việc kì lạ do một số phù thủy hay pháp sư bất cẩn gây ra cũng trở nên khó khăn hơn, đồng nghĩa với việc che giấu cộng đồng pháp thuật trong thời điểm hiện tại cũng trở nên không hề dễ dàng. Tuy nhiên, Bộ Pháp thuật vẫn tiếp tục khẳng định sẽ không có chuyện để lộ danh tính của giới phù thủy cho bất kì Muggle nào ngoại trừ ngài Tổng Thống đương nhiệm.